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ณัฐฐา วัฒนรัชกิจ : ขอขอบคุณโครงการ BRT ที่ไดเปดเวทีการประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ในครั้งนี้ใหกับ

นักวิจัยรุนใหมอยางพวกเรา หลายทานคงไดยินชื่อไทพิน (TYPIN) กันบางแลวแตเชื่อวาอาจจะยังสงสัยวาไทพิน 

คืออะไร ไทพินเกิดจากการรวมตัวกันของกลุมนักวิจัยรุนใหมที่สนใจในความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใชชื่อ
โครงการวา “จุดประกายนักวิจัยไทยมืออาชีพรุนใหม” (TYPIN : Thai Young Professionals Initiative)  

พิเชฐ นุนโต : จากการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลไดมีโอกาสเขารวมประชุมส่ิงแวดลอมโลกครั้งที่ 3 (The 3rd IUCN 

World Conservation Congress) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17–25 พฤศจิกายน 2547 โดยมีประเทศไทยเปนเจาภาพ 

ชวงหนึ่งของการประชุมพวกเราไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษาระดับปริญญาตรีถึงระดับ
ปริญญาเอก จากประเทศตางๆ ในกลุมประชุมยอยที่จัดขึ้นสําหรับนักศึกษา ทําใหเราเห็นถึงศักยภาพในการ
ศึกษาวิจัยของนักศึกษาตางชาติ ซึ่งพวกเราไดมีการจัดตั้งเครือขายนักศึกษาขึ้น เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ และ
ผลงานวิจัยของแตละบุคคล ในระหวางกลุมสมาชิกในเครือขาย ทําใหมุมมองงานวิจัยของเคาคอนขางกวางขวาง 
และมีประเด็นวิจัยหลากหลาย ดังนั้นพวกเราจึงคิดที่จะสรางเครือขายนักศึกษาในประเทศไทยบาง เพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณที่ไดจากการทํางานวิจัย และเพ่ิมศักยภาพของตัวเอง และในอนาคตเราก็หวังวาอาจมีการเชื่อมโยงกับ
เครือขายนักศึกษานานาชาติเพ่ือขยายมุมมอง และประสบการณของพวกเราเอง  

หลังจากเกิดแนวความคิดดังกลาวกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จึงเริ่มกระจายขาวไปตาม
สถาบันการศึกษาตางๆ เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเกิด
การประชุมรวมกัน แตขอสรุปจากการประชุมครั้งน้ันยังไมคอยชัดเจน ทําใหแนวคิดและการดําเนินการยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร แตเราไดประชุมพูดคุยกันอีกรอบ แลกเปล่ียนความคิดระหวางสถาบัน จนมีแนวคิดที่
คอนขางชัดเจนและมั่นคง เริ่มมีกลุมที่คอนขางเขมแข็งมากขึ้น ดังรายละเอียดที่จะนําเสนอตอไปนี้ ทั้งในเรื่อง
วัตถุประสงคการดําเนินงาน ความกาวหนาของโครงการ และผลประโยชนที่จะไดจากการเขารวมเปนสมาชิก  

ปยชนิตย เกษสุวรรณ : จุดประสงคของการตั้งกลุมไทพิน คือ ตองการจะพัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยของนักศึกษา 

กอนที่เราจะจบออกไปเปนนักวิจัยในอนาคต ผมขอยกตัวอยางจากการประชุมส่ิงแวดลอมโลก ที่ World Park 

Congress ใน South Africa ป 2003 มหาวิทยาลัยเยล (Yale University) ไดมีการตั้งคําถามไปยังนักศึกษาในสาขา

การอนุรักษฯ ที่ใกลสําเร็จการศึกษา และท่ีกําลังศึกษาอยูวาพวกเคาตองการอะไรในระหวางที่กําลังศึกษาอยู และมี
ความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับวงการอนุรักษฯ ซึ่งมีคําตอบกลับมาหลายประเด็น แตประเด็นที่นาสนใจ คือ พวกเขา
ตองการทํางานอยางมีเครือขาย (network) และตองการพัฒนาศักยภาพตัวเองตั้งแตตอนที่ยังเรียนอยู เพ่ือท่ีจะจบ

การศึกษาไปทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

อีกประเด็นที่นาสนใจ คือ ทําไมหลังจากการประชุมครั้งแรกกลุมไทพินถึงไดเลิกราไป ทั้งนี้เนื่องจากเราไม
ตองการทําใหกลุมไทพินมีรูปแบบการดําเนินการที่เปนทางการ ไมตองการเปนองคกรที่มีประธาน กรรมการ ซึ่งจะ
เปนงานหนักสําหรับผูที่มีภาระทางการศึกษา เราจึงปรับรูปแบบการรวมกลุมใหเปนเครือขายที่ไมเปนทางการ มี
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การติดตอส่ือสารกันอยางเพื่อน ซึ่งนาจะเปนวิธีการที่ดี เพราะฉะนั้นเปาหมายของเรา คือ เราตองการที่จะพัฒนา
ศักยภาพ โดยการแลกเปลี่ยนขาวสารในกลุมเพ่ือนผานชองทางใดชองทางหนึ่ง เพ่ือพัฒนาการเรียนรูรวมกัน สวน
วัตถุประสงคระยะยาวในอนาคต คือ เราตองการใหเกิดเครือขายนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ เกิดการทํา
กิจกรรมรวมกัน มีการทํางานเชื่อมโยงกันระหวางสถาบัน และทายที่สุด คือ มีการแลกเปลี่ยนและนําเสนอ
ผลงานวิจัยตางๆ  

อภิรดา สถาปตยานนท : ดิฉันขอยกตัวอยางงายๆ เชน ดิฉันทําการศึกษาเรื่องอนุกรมวิธานกลวยไม ดิฉันสามารถ
แลกเปล่ียนความรูและประสบการณกับเพ่ือนในกลุมไทพินที่ทําการศึกษาในเรื่องนี้ได รวมทั้งเพ่ือนในสาขาอื่นๆ ไม
วาจะเปนผูที่ทํางานดานอนุกรมวิธาน หรือผูที่ทําทางดานนิเวศวิทยา เปนตน ซึ่งไทพินมีสมาชิกหลากหลาย
สาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ หรือผูที่ทํางานในหองทดลอง ก็สามารถ
มารวมแลกเปล่ียนกับเราได จะไดทราบวานักวิจัยที่ทํางานในพื้นที่มีการดําเนินงานอยางไร นอกจากนี้ถา
มหาวิทยาลัยไหนมีการจัดประชุม นิทรรศการ หรือกิจกรรมตางๆ สมาชิกไทพินก็สามารถสื่อสารสงขอมูลถึงกันได 
นอกจากนี้การที่เราไดเขามารวมกลุมไทพิน อยางนอยเราไดรูจักเพ่ือนตางสถาบัน ตางสาขา มากมายมาทํางาน
รวมกัน เกิดมิตรภาพที่ดีตอกัน  

ณัฐฐา  วัฒนรัชกิจ : ตอนนี้ สมาชิกไทพิน  ในแตละสถาบันการศึกษาไดมีการรวมกลุมยอยกันเอง  เชน 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีขอสงสัยวา 
ทําไมจึงตั้งกลุมยอยในแตละสถาบัน ทําไมเราไมตั้งเปนกลุมเดียว  

เนติ เงินแพทย : การที่เราแบงเปนกลุมเครือขายยอยในแตละสถาบัน เพ่ือท่ีจะใหแตละกลุมยอยสรางความสนิทสนม
ระหวางสมาชิกไดรวดเร็ว สามารถพูดคุยหารือแลกเปล่ียนความรู ความคิด ซึ่งสะดวกกวาการรวมกลุมขนาดใหญ 
แตหากตองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่กวางขึ้น ก็สามารถแลกเปลี่ยนกันไดในเครือขายใหญระหวางสถาบัน 
ผานทางเว็บบอรดของไทพิน ดังนั้นจึงอยากจะชักชวนเพื่อนนักศึกษาที่สนใจ จัดตั้งกลุมเล็กๆ ในสถาบันของตนเอง 
เพ่ือชวนกันมาพูดคุยแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นรวมกัน ส่ิงเหลานี้จะชวยสรางศักยภาพในการเปนนักวิจัยของ
เรามากขึ้น 

พิเชฐ นุนโต : คนที่จะเขามาเปนเครือขายของไทพิน จะตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง 

เนติ เงินแพทย : อยางแรกขอใหเปนนิสิตนักศึกษารุนใหม ไมวาจะศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือเปนนักวิจัย ที่ตองการเรียนรูเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในเรื่องการอนุรักษ และการจัดการทรัพยากร 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานวิจัย และการทํางานรวมกับคนอื่น หรือผูที่ตองการมุมมองความคิดเห็นที่
หลากหลาย เชน ตองการแลกเปลี่ยนความรูในการทํางานวิจัยของตนเองกับคนอื่นๆ ตามสโลแกนที่วา “TYPIN- 

SHARE FOR US”    

พิเชฐ นุนโต : มีอาจารยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถามผมวาจะเขามาเปนเครือขายของไทพินไดหรือไม  
เพราะทานก็สูงอายุแลว แตเห็นวาไทพินเปนการรวมกลุมของคนรุนใหม  

ปยชนิตย เกษสุวรรณ : ผมคิดวาไมมีใครแกเกินเรียน คิดวาหลายทานที่อยูที่นี่มีลูกศิษย ถาทานรูสึกวาโครงการนี้เปน
ประโยชนตอลูกศิษยของทาน หรือคนใกลชิดกับทาน ที่เปน นักวิจัยรุนใหม หรือนักศึกษารุนใหม ขอความกรุณาให
อาจารยทุกทานชวยประชาสัมพันธใหพวกเราดวย ตอนนี้เรามีกระดานขาวอิเลคโทรนิกส (web board) ทุกทาน

สามารถเขาไปดูไดวา พวกเราพูดคุยแลกเปล่ียนความรูอะไรกัน หรือชวยตรวจสอบความถูกตองไดวาความรูที่พวก

  81 บันทึกการประชมุวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 9 
10-13 ตุลาคม 2548 จังหวัดขอนแกน 



เราพูดคุยแลกเปล่ียนกันถูกตองหรือไม ทุกทานเขารวมกับกลุมเราได เพราะไมมีใครที่แกเกินจะแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับคนอื่นๆ 

พิเชฐ นุนโต :  ไดขาววาทางมหาวิทยาลัยขอนแกนไดทํากิจกรรมตางๆ อยากทราบวามีกิจกรรมใดบาง การดําเนินงาน
เปนอยางไร  

วัฒนา ตันมิ่ง : หลังจากไดรวมประชุมเพ่ือกอต้ังเครือขายไทพิน มหาวิทยาลัยขอนแกน (TYPIN KKU : TYPIN Khon 

Kaen University) ในเดือนธันวาคม ป 2548 ก็อาศัยชวงที่ยังไฟแรงรวบรวมสมาชิก โดยเริ่มตนจากกลุมนักศึกษาที่

ไดรับทุนจากโครงการ BRT ซึ่งประกอบดวย 3 กลุมวิจัย คือ กลุมแมลงน้ํา กลุมแพลงกตอนสัตว และกลุมพืช 

ตอมาไดขยายเครือขาย จัดประชุมเพ่ือประชาสัมพันธเครือขายไทพิน มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดเชิญนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ถึงปที่ 4 มารวมประชุม ซึ่งมีผูสนใจเขารวมประชุมจํานวน 9 คน การประชุมเปนการ
ประชาสัมพันธเครือขาย และแลกเปลี่ยนความสนใจของสมาชิก หลังจากนั้นก็ยังไมมีการทํากิจกรรม เพราะ
คณะกรรมการชุดแรกไดสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ทําใหสมาชิกบางสวนหายไป พอเริ่มปการศึกษาใหมก็
เร่ิมมีสมาชิกเขามาใหม สวนใหญเปนนักศึกษาปริญญาโท เราเริ่มพูดคุยและสรางทีมขึ้นมาใหม ระหวางเครือขาย 3 
กลุมวิจัย คือ กลุมแมลงน้ํา กลุมแพลงกตอนสัตว และกลุมพืช   

ในเดือนกรกฎาคม ป 2548 สมาชิกไทพิน มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดกิจกรรมศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมกับผูชวยนักวิจัยศูนยอนุกรมวิธานประยุกต ผูชวยนักวิจัยโครงการ BRT และนักวิจัยของสถาบันวิจัย

วลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาโคกหินลาดหนองคู-นาดูน 
โดยมีผูรูทองถ่ินที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรพื้นบาน มาเปนวิทยากรใหความรูแกพวกเรา นอกจากนี้ผูชวยนักวิจัย
ศูนยอนุกรมวิธานประยุกต ยังไดสาธิตการเก็บแพลงกตอนสัตวและไรน้ํานางฟา แลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมนี้ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ BRT  

พิเชฐ นุนโต : ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีกิจกรรมอะไรบางครับ 

เนติ เงินแพทย : ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดสรางกลุม ที่มีชื่อวา “กลุมลูกชางนักวิจัยรุนใหม” ซึ่งมีวัตถุประสงค คือ 

รวมแลกเปล่ียนความคิด และความรูในภาควิชาของเราเอง นอกจากนี้ยังมีเพ่ือนๆ จากตางคณะ อาทิ คณะ
สังคมศาสตร คณะเกษตรศาสตร เขารวมดวย รวมสมาชิกทั้งหมดประมาณ 30 กวาคน ทั้งที่เปนนักศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมท้ังนักวิจัยที่สนใจ ตอนนี้การดําเนินงานของเราคือ รวมแลกเปล่ียน
ความคิด ความรู ระหวางรุนพ่ี รุนนอง ในกลุม และมีแผนจะเชิญอาจารยจากคณะอื่นๆ มาบรรยาย  แลกเปลี่ยน
ความรูและมุมมองระหวางเพื่อนๆ ที่มาจากตางสาขาวิชา 

พิเชฐ นุนโต : ทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีกิจกรรมอะไรบางครับ 

ปยชนิตย เกษสุวรรณ : ตัวอยางกิจกรรมอยูในรายงานประจําป 2548 หนา 24-34 เปนขอความและภาพบางสวนจาก
การสํารวจเบื้องตนที่อุทยานแหงชาติเขานัน ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งของกลุมมหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการติดตอจาก
โครงการ BRT ใหรวมสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน พรอมกับเจาหนาที่จากโครงการ BRT ที่ทํางานดานระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (GIS: geographical information system) ซึ่งผลการสํารวจไดเขียนเปนรายงานกึ่งสารคดีประมาณ 20 

กวาหนา ดังที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจําปของโครงการ BRT ผมคิดวาทุกอยางมันอาจจะเปนไปตามความ

ถนัด และศักยภาพของแตละมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลหากจะไปทํางานภาคสนามก็ตองติดตอไปท่ี
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มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในอยูใกลพ้ืนที่ แตส่ิงที่โดดเดนของกลุมมหาวิทยาลัยมหิดล คือ เราอยูใกลพ้ืนที่ที่มีการจัด
ประชุมสัมมนาวิชาการ เราสามารถเปนตัวกลางกระจายขาวใหเพ่ือนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไดรับทราบ  

ณัฐฐา วัฒนรัชกิจ : ทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมอะไรบาง 

อภิรดา สถาปตยานนท : สําหรับทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนนองใหม ในการประชุมครั้งนี้มีนิสิตของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขารวมเปนจํานวนมาก เชื่อวาหลังประชุมคงไดสมาชิกไทพินเพ่ิมขึ้นอีก งานแรกที่จะทํา
คือจะรวมกลุมกันเปนไทพินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจะเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยอื่นตอไป 

ณัฐฐา วัฒนรัชกิจ : ณ วันนี้ ไทพิน มีสมาชิกแค 4 สถาบันการศึกษา เรายังไมมีตัวแทนจากสถาบันอื่นๆ แตเชื่อวา
อาจารยหลายทานที่อยู ณ ที่นี้ มาจากหลากหลายสถาบันและหลากหลายหนวยงาน จึงอยากขอฝากประชาสัมพันธ
โครงการนี้ไวดวย พวกเรายินดีตอนรับทุกสถาบัน ทุกหนวยงาน แรกเริ่มเราตองการจะรวบรวมนักวิจัยจาก
หลากหลายสาขา เพ่ือแลกเปล่ียนความคิด และประสบการณ มีหลายทาน หลายหนวยงานใหความสนใจการ
ดําเนินงานของกลุมเรา เขามาถามวาโครงการนี้เปนอยางไร พอทราบรายละเอียดก็เกิดความสนใจ ทําใหพวกเรา
เกิดแนวคิดวา การที่กลุมเรามีนักวิจัยหลากหลายสาขามารวมกัน รวมแลกเปลี่ยนประสบการณและความรู กลุม
ไทพินอาจจะเปนแหลงที่สถาบันและหนวยงานตางๆ สามารถเขามาคนหาไดวา ขณะน้ีนักวิจัยรุนใหมของประเทศ
ไทยมีใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร หนวยงานไหนที่ตองการอาสาสมัครออกพื้นที่ ก็จะสามารถติดตอมาทางไทพิน 
คิดวาการรวมตัวของพวกเราอาจจะชวยตอบคําถามใหกับสถาบันและหนวยงานตางๆ ในจุดนี้ได  

อภิรดา สถาปตยานนท : การประชุม 10 ป โครงการ BRT ครั้งนี้ ถือเปนโอกาสดีที่พวกเราไดมาพบปะกันและรูจัก

ไทพิน ซึ่งเปนศูนยรวมนักวิจัยรุนใหม ดิฉันเชื่อวาเมื่อพวกเรารวมกลุมกันไดแลว ขั้นแรกอาจจะยังเปนกลุมเล็กๆ 
แตเมื่อเหนียวแนนมากขึ้น เขมแข็งมากขึ้น เราจะเปนคนรุนใหมที่เขามามีบทบาทในการอนุรักษ และวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพใหเจริญย่ิงขึ้น ถาจะเปรียบงายๆ ไทพิน คงเปนเหมือนขั้นบันได ที่จะทําใหเรามองเห็น
ตัวเองวายืนอยูที่บันไดขั้นไหน คนอื่นยืนอยูที่บันไดขั้นไหน แตไมวาใครจะยืนอยูที่ขั้นไหน พวกเราไทพินก็จะ
ชวยกันดึงและประคับประคองใหทุกคนขึ้นไปอยูที่ขั้นสูงสุดของบันได นั่น คือ การเปนนักวิจัยที่ดี มีศักยภาพ มี
จริยธรรม 

พิเชฐ นุนโต : ในวันนี้กลุมไทพินจากสถาบันตางๆ ไดเขามารวมแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกัน ถือเปนการทํา
ความคิดหรือทฤษฎีใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ขอฝากใหผูใหญทุกทานชวยแวะเขาไปเยี่ยมชมและใหขอเสนอแนะ 
รวมทั้งชวยตรวจสอบขอมูล และเปนกําลังใจใหพวกเรา ในเว็บไซตของไทพิน ซึ่งพวกเราก็จะพยายามรักษากลุมให
ยั่งยืนตอไป สุดทายนี้ขอขอบคุณโครงการ BRT ที่ชวยสนับสนุนใหมีกลุมไทพินเกิดขึ้น และขอขอบพระคุณ รศ.

สมโภชน ศรีโกสามาตร ที่ไดใหแนวคิดตางๆ ที่เปนประโยชนมตอกลุมไทพิน รวมทั้งขอขอบคุณเพ่ือนๆ จาก
สถาบันตางๆ ที่มารวมแสดงความคิดเห็นและเขารวมเปนสมาชิกของกลุมเรา 

------------------------------------------------------------- 
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